

# LadyBalance

## Nguồn cội của đăm say

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

LadyBalance® là một probiotic có tác dụng phục hồi độ pH tự nhiên và duy trì âm đạo khỏe mạnh.

**Chỉ định:** Giảm khí hư và mùi hôi âm đạo khó chịu do nhiễm khuẩn âm đạo. Giảm tình trạng âm đạo khô, ngứa, rát và đau nhức.

**Liều lượng và cách dùng:** Dùng ngón tay sạch đặt viên nén vào sâu trong âm đạo. Có thể làm ướt viên nén trước khi đặt.

- **Điều trị:** Đặt 1 viên mỗi ngày đến khi triệu chứng được cải thiện (thông thường 1-2 tuần đối với trường hợp viêm mãn tính hoặc tái nhiễm cấp độ nhẹ, khí hư có mùi hôi khó chịu).
- **Điều trị kết hợp kháng sinh:** Đặt ½ -1 viên mỗi ngày sau khi điều trị kháng sinh (đối với trường hợp viêm nhiễm nặng).
- **Phòng ngừa, cân bằng pH, hỗ trợ sinh lý:** Đặt ½ -1 viên cách ngày.

**Thành phần:** Lactose monohydrate, magnesium stearate and silicon dioxide.

Không sử dụng trong trường hợp bị dị ứng với sữa bao gồm các sản phẩm có thành phần protein sữa. LadyBalance® có thể được sử dụng trong các trường hợp không dung nạp lactose.

Hỏi ý kiến bác sỹ nếu thấy hiện tượng âm đạo đau, chảy máu hoặc có khí hư màu vàng - xanh mùi khó chịu - trong trường hợp này bạn có thể bị nhiễm Trichomonas.

Khuyến cáo không dùng LadyBalance® nếu bạn đang dùng thuốc đặt âm đạo có chứa vi khuẩn hoặc men (bao gồm các sản phẩm có thành phần chính từ sữa) - điều này có thể làm giảm tác dụng của LadyBalance® hoặc gây ra các tác dụng phụ.

LadyBalance® dùng cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi (trừ trẻ em).

LadyBalance® có thể sử dụng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú, nên hỏi ý kiến bác sỹ nếu bị viêm nhiễm trong thời kỳ mang thai hoặc triệu chứng dai dẳng kéo dài.

LadyBalance® chỉ được dùng để đặt âm đạo, không được nuốt do có thể gây tắc cổ họng.

Để nơi khô ráo và ngoài tầm với của trẻ em.

**Tác dụng phụ:** Dịch tiết trong hoặc có gợn (tỷ lệ 1/10); các hiện tượng sau có thể xuất hiện ở mức độ nhẹ: mùi men, buồn tiểu, đau đầu, rát, chảy máu nhẹ (tỷ lệ 1/100 đến 1/10). Các triệu chứng này được cải thiện sau khi dùng điều trị.

**Hãng sản xuất:** LadyBalance ApS, Karensdalvej 76, 7100 Vejle, Denmark.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập:  
[www.ladybalance.com](http://www.ladybalance.com)

**Hãng phân phối:** Công ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Âu Mỹ, Nhà B5, số 15, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

[www.eapharma.com.vn](http://www.eapharma.com.vn)

LadyBalance® là nhãn hiệu đã được đăng ký của Tập đoàn IDH ApS.

Sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận EC theo chỉ dẫn số 93/42/EEC của Liên minh Châu Âu.



0543



EA PHARMA